



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอินเดีย

- นางอังเกลา แมร์เคิล ลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจครั้งสำคัญกับนายเรนทรา โมตี ของอินเดีย

๑. สาธารณรัฐอินเดีย : นางอังเกลา แมร์เกิล ลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจครั้งสำคัญกับนายเรนทรา โมดี ของอินเดีย (วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)

อินเดีย และเยอรมนีลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจเปิดช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทในเยอรมนีดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นในอินเดีย การลงนามในครั้งนี้มีขึ้นในวันแรกที่นางอังเกลา แมร์เกิล นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี เดินทางเยือนอินเดียระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภายหลังจากพูดคุยกับประธานาธิบดีเรนทรา โมดี ของอินเดีย

ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายโมดีได้เดินทางไปเยือนเยอรมนีเพื่อชักชวนให้บริษัทอุตสาหกรรมของเยอรมนีมาเปิดโรงงานที่อินเดียเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้ว นายโมดีได้ริเริ่มโครงการ “ผลิตในอินเดีย” เพื่อกระตุ้นให้เกิดโรงงานผลิตสินค้าต่างๆ ในอินเดียเพิ่มขึ้น

นายกรัฐมนตรีแมร์เกิล พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้เดินทางถึงกรุงนิวเดลี ของอินเดียเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ และได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม การหารือระหว่างนางแมร์เกิล และนายโมดี มีเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มหนทางความร่วมมือสองฝ่ายในภาคต่างๆ อาทิ การทหาร ความมั่นคง การศึกษา และพลังงานทดแทน นอกเหนือจากการค้าและการลงทุน

ในการแถลงข่าวร่วมกับนายโมดี นายกรัฐมนตรีแมร์เกิลได้กล่าวว่า มีบริษัทในเยอรมนีจำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจในอินเดีย และข้อตกลงช่องทางด่วนทางธุรกิจที่จะสามารถช่วยเหลือบริษัทเหล่านั้นได้ และกล่าวเพิ่มเติมว่า เยอรมนี และอินเดียกำลังพัฒนาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาชีพ ด้านเจ้าหน้าที่อินเดียได้กล่าวว่า ขั้นตอนในการเปิดช่องทางด่วนนั้นจะช่วยลดอุปสรรคของระบบราชการเพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทในเยอรมนีสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

นายโมดีกล่าวว่า เยอรมนีตกลงที่จะสนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวน ๒,๐๐๐ ล้านยูโรไปยังอินเดียในโครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดเป็นอันดับ ๓ ของโลก และได้ให้คำมั่นสัญญาที่องค์การสหประชาชาติในการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อย ๓๕ ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๔๘ และมีเป้าหมายที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ ๔๐ จากแหล่งพลังงานทางเลือกที่ได้มาจากแสงอาทิตย์ และลม เป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ นายโมดีได้กล่าวชื่นชมผู้นำของเยอรมนีในเรื่องพลังงานสะอาดและข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ผู้นำของทั้งสองประเทศยังได้หารือเรื่องการก่อการร้าย การทหาร ความร่วมมือด้านยุทธโศปกรณ์ และการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอินเดียและสหภาพยุโรป หากการเจรจานั้นเป็นผลสำเร็จก็จะเป็นการส่งเสริมการค้าในระดับทวิภาคี

อนึ่ง นางแมร์เกิลยังมีกำหนดการเยือนเมืองบังกาลอร์ในวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงธุรกิจ

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34441027>

<http://sputniknews.com/politics/20151005/1028044513/india-germany-cooperation.html>

นายวิชา ศิริจรัสตระกูล

นักศึกษาฝึกงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้จัดทำ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘